

Số **6654**/BNN-KHCN

Hà Nội, ngày **10** tháng 12 năm 2010

V/v: phân công đơn vị rà soát các thông số quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh thủy sản.

Kính gửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1,2,3;
Viện Nghiên cứu Hải sản.

Ngày 26/11/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 tổ chức Hội thảo "*Quan trắc, cảnh báo môi trường và dịch bệnh thủy sản*". Tham dự cuộc hội thảo có đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, các Trung tâm Quan trắc, cảnh báo môi trường của các Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, 2, 3 và Viện Nghiên cứu Hải sản; đại diện chi cục nuôi trồng thủy sản Sóc Trăng, Kiên Giang và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường thủy sản. Sau khi nghe báo cáo tham luận của 4 Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường đã tổng kết hội thảo như sau:

Hội thảo đã thống nhất rà soát được các thông số, phương pháp quan trắc, đồng thời xác định được các thông số, tần suất ưu tiên quan trắc trong thời gian tới. Tuy nhiên để triển khai tiếp các hoạt động trên được hiệu quả, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phân công nhiệm vụ như sau:

- Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Bắc (Viện 1) chủ trì hoàn thiện mẫu báo cáo nhanh, báo cáo tháng.

- Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Nam (Viện 2) chủ trì rà soát lại các thông số quan trắc sau khi tổng hợp ý kiến của các địa biểu phát biểu tại hội thảo và Hoàn thiện mẫu báo cáo tổng kết hàng năm;

- Về xác định phương pháp quan trắc (tên phương pháp, quy trình, quy phạm thu mẫu và các bước thực hiện) phân công cho các đơn vị như sau:

+ Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Trung (Viện 3) tổng hợp, báo cáo về các thông số liên quan đến trầm tích.

+ Viện Nghiên cứu hải sản tổng hợp, báo cáo các thông số về kim loại nặng.

+ Các thông số quan trắc còn lại do Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Nam (Viện 2) thực hiện.

Đề nghị các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được phân công và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trước ngày 21/12/2010 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÒNG TRƯỞNG



Nguyễn Giang Thu

09575235